

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1907/PQLĐT-XD

Biên Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2021

V/v triển khai thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đối với lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- UBND các phường, xã.

Căn cứ Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thành phố Biên Hòa, về việc giao chỉ tiêu hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2021.

Hiện nay phòng Quản lý đô thị đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đối với lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng (Cấp mới giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ; Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở riêng lẻ; Cấp giấy phép di dời công trình; Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng) và lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng).

Do đó, Phòng Quản lý đô thị đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin và UBND các phường, xã thực hiện các biện pháp tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai thông qua trang web: <https://congduc.dongnai.gov.vn> (vào mục “*hướng dẫn*” để được hướng dẫn đăng ký tài khoản và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến) để nộp hồ sơ trực tuyến theo các lĩnh vực thuộc nhu cầu của người dân.

Đối với các thành phần hồ sơ thuộc lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng tuân thủ theo quy định tại các điều từ 43 đến 48 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”.

Đối với các thành phần hồ sơ thuộc lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính “cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện; trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc về các thủ tục pháp lý chuyên môn ngành xây dựng, có ý kiến đề xuất Phòng Quản lý đô thị để được hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Lưu: VT, Tổ XD.QH (Hoàng)

TRƯỞNG PHÒNG



Trương Vĩnh Hiệp